

แผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
 กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน
 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้รับ
๑. โครงการสืบสานประเพณีและดำรงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์	เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามของไทย ดำรงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย และสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันของบุคลากรในกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน	บุคลากร ใน กสศ.	๑๑ เมษายน ๒๕๖๗	ผ.บริหารงานทั่วไป	บุคลากร กสศ. ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามของไทย เพื่อดำรงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย และสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
๒. โครงการ “กสศ.สไตล์สวมผ้าไทย ใส่ผ้าพื้นเมือง”	๑. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยในด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ๒. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่สวยงามให้แก่องค์กร	บุคลากร ใน กสศ.	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๗	ก.ส่งเสริมการพัฒนา สมรรถนะและทักษะ นักศึกษา	บุคลากร กสศ. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่สวยงามให้แก่องค์กร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้รับ
๓. โครงการ “กสศ. ปันน้ำใจ คนรับสุขใจ คนให้อิ่มบุญ”	<p>๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม รู้จักการให้ การแบ่งปัน และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม</p> <p>๒. ช่วยลดปริมาณทรัพยากรเหลือใช้ด้วยการแบ่งปันและส่งต่อไปยังกลุ่มคนที่ขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส เพื่อใช้/เปลี่ยนแปลงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. สร้างวัฒนธรรมในการแบ่งปันร่วมกัน และการให้ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร</p>	บุคลากร ใน กสศ.	พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๗	ก.สนับสนุนการดำเนินงาน กกอ. และ ก.บริหาร ทุนการศึกษา ๒	บุคลากร กสศ. มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม รู้จักการให้ การแบ่งปันและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
๔. การฟังธรรม ทำบุญ	<p>๑. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีของชาวพุทธที่ดั่งาม</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี มีจริยธรรมที่ดั่งามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน</p>	บุคลากร ใน กสศ.	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๗	ก.ส่งเสริมการผลิต และพัฒนากำลังคน อุดมศึกษา	บุคลากรกองส่งเสริมและพัฒนา กำลังคนมีส่วนร่วมในการฟังธรรม ทำบุญ ทุกวันพุธเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี มีจริยธรรมที่ดั่งามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน และในกาปฏิบัติงาน
๕. การประหยัดพลังงาน ปิดไฟ	<p>๑. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม การตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน และกระตุ้นเตือนให้ทราบถึงผลกระทบของปัญหาพลังงาน</p>	บุคลากร ใน กสศ.	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๗	ก.บริหาร ทุนการศึกษา ๑ และ ก.ส่งเสริมและพัฒนา ผู้มีความสามารถ พิเศษด้าน วทน.	บุคลากรกองส่งเสริมและพัฒนา กำลังคนร่วมมือกันประหยัดพลังงาน และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน